

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LỤC NAM**

Số: 07/TB-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Lục Nam, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Đặng Văn Nhân tại Hội nghị đánh giá tình hình quản lý và sử dụng kinh phí miễn thủy lợi phí, công tác thu phí sử dụng đường bộ huyện năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.**

Ngày 14/01/2015, UBND huyện tổ chức hội nghị để đánh giá công tác quản lý và sử dụng kinh phí miễn thu thủy lợi phí và thu phí sử dụng đường bộ năm 2014, phương hướng và nhiệm vụ năm 2015. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo các ngành: Thanh Tra, Công an huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo thu phí sử dụng đường bộ huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chủ nhiệm, kế toán các Hợp tác xã và các tổ hợp tác dùng nước. Sau khi nghe đồng chí Lương Thế Tuấn – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện báo cáo tình hình sử dụng kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2014, đồng chí Nguyễn Thành Trung – Chi cục phó Chi cục Thuế huyện, Phó Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thu nộp phí sử dụng đường bộ năm 2014 và ý kiến, phát biểu của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Văn Nhân chủ trì hội nghị kết luận như sau:

Qua 05 năm thực hiện chế độ miễn thủy lợi phí và 02 năm thực hiện việc thu phí bảo trì được bộ trên địa bàn, cơ bản các cấp chính quyền đã đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, chủ trương của Nhà nước, của tỉnh, góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của huyện. Trong năm 2014, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan cấp trên cũng như sự hỗ trợ của lực lượng Công an nên công tác quản lý, thu nộp phí trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Theo thống kê, tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, toàn huyện đã thu được 2.258 triệu đồng, đạt 71,3% so với kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện biểu dương các xã có số thu đạt kết quả cao, vượt mức kế hoạch như: Nghĩa Phương 105%, Trường Giang 116%, Phương Sơn 100,6%... Một số xã đạt kết quả khá, trên 80% gồm: Đông Phú, Đông Hưng, Cẩm Lý, Đan Hội, Trường Sơn, Vô Tranh, Huyền Sơn, Lan Mẫu... tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2015; Bên cạnh đó, vẫn còn một số xã, thị trấn thực hiện hiệu quả thấp, đạt dưới 50% kế hoạch như: Thị trấn Đồi Ngô, Bắc Lũng, Tiên Nha, Tam Dị, Thị trấn Lục Nam... Nguyên nhân là do sự vào cuộc của UBND cấp ủy, chính quyền cũng như BCD cơ sở ở các xã chưa quyết liệt, thiếu sự đồng bộ; một số thành viên Ban chỉ đạo phụ trách các xã trách nhiệm chưa cao, chưa sâu sát trong việc đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí, nhìn chung được UBND huyện quan tâm, chỉ đạo sát sao nên việc quản lý, sử dụng đã theo đúng quy định, góp phần giảm bớt một phần chi phí của người dân trong sản xuất nông nghiệp. Diện tích rau màu, cây công nghiệp, cây vụ đông đủ nước tưới ngày càng tăng. Hệ thống kênh mương, các công trình thủy lợi được đầu tư, nạo vét, khơi thông dòng chảy, kịp thời đưa nước tưới phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại hạn chế cần khắc phục như việc kê khai, tổng hợp diện tích chưa đầy đủ dẫn đến thiệt thòi cho nhân dân trong huyện; chất lượng phục vụ tưới tiêu của một số HTX chưa đạt hiệu quả cao, hồ sơ thủ tục của nhiều đơn vị còn chậm và thiếu sót. Nguyên nhân là do một số xã chưa vào cuộc với quyết tâm cao, việc kiểm tra, giám sát và chỉ đạo sử dụng nguồn kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí còn nhiều hạn chế. Bên cạnh đó, việc hướng dẫn các HTX và Tổ hợp tác dùng nước xây dựng dự toán từ đầu năm của các cơ quan chuyên môn chưa được tốt.

Để thực hiện tốt việc thu nộp phí sử dụng đường bộ cũng như việc quản lý và sử dụng kinh phí miễn thủy lợi phí trên địa bàn toàn huyện năm 2015, Phó Chủ tịch chủ trì hội nghị có ý kiến như sau:

**\* Đối với việc thu nộp phí sử dụng đường bộ:**

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, tích cực triển khai công tác quản lý, thu phí trên địa bàn ngay từ đầu năm; khắc phục những khó khăn, vướng mắc, chủ động, tranh thủ sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn để có biện pháp nâng cao hiệu quả thu nộp. Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2015, phấn đấu thu hoàn thành trong tháng 2/2015.

2. Thực hiện nghiêm túc việc mở sổ nhật ký, ghi lại các trường hợp đã nhắc nhở, nếu tiếp tục không nộp phí sẽ xử lý phạt theo quy định.

3. Giao Chi cục thuế huyện tranh thủ ý kiến của cơ quan cấp trên báo cáo UBND huyện số biên lai cũ để thay thế nếu cần thiết. Phối hợp với các cơ quan như Tài chính – KH, Kho bạc Nhà nước, Công an và UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai việc thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn.

4. Từ năm 2015, UBND huyện sẽ đưa chỉ tiêu thu phí sử dụng đường bộ vào đánh giá, chấm điểm người đứng đầu là Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; là một tiêu chí để xét công nhận Gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa.

**\* Đối với việc quản lý, sử dụng kinh phí miễn thủy lợi phí:**

1. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý nhà nước; chỉ đạo các HTX và tổ hợp tác dùng nước thực hiện việc tưới, tiêu đảm bảo chất lượng kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

2. Các Tổ chức hợp tác dùng nước có trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi đảm bảo đúng quy trình, kỹ thuật, phối hợp với UBND các xã, thị trấn để quản lý, sử dụng nguồn kinh phí chặt chẽ, hiệu quả từ khi hợp đồng tưới, tiêu đến khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

3. Giao Phòng Nông nghiệp & PTNT chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – KH huyện hướng dẫn các Hợp tác xã cũng như Tổ hợp tác dùng nước xây dựng kế hoạch, dự toán chi phí hàng năm, thẩm định nội dung trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt làm cơ sở ứng kinh phí.

4. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện việc sử dụng kinh phí để tu bổ, nạo vét kênh mương, thanh toán tiền công, tiền lương cho phù hợp với điều kiện của các HTX và Tổ hợp tác dùng nước, đảm bảo đúng chế độ quy định.

Trên đây là nội dung thông báo kết luận tại cuộc họp đánh giá công tác quản lý, sử dụng kinh phí miễn thủy lợi phí và kết quả thu phí bảo trì đường bộ năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Chủ tịch UBND huyện thông báo để các cơ quan biết và tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban chỉ đạo thu phí SĐDB huyện;
- Phòng TC – KH, Nông nghiệp & PTNT;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**Bản điện tử:**

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, CVKT.

TL. CHỦ TỊCH  
CHÍNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Tiến Dũng